

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งอนุกรรมการ เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการเสนอขอแต่งตั้งนายสมบัติ เปรมประภา ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและควบคุมสิทธิประโยชน์ บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบ ไทย จำกัด และนายสถาพร วชิรโรจน์ ข้าราชการบำนาญ เป็นอนุกรรมการ เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามที่นายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ

2. เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งอนุกรรมการ เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคลและ สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และแรงงานข้ามชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการเสนอขอแต่งตั้งนายศิริศักดิ์ คชสวัสดิ์ ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนคนไร้รัฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอนุกรรมการ เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคลและสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และแรงงานข้ามชาติ ตามที่ประธานกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ

3. เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งอนุกรรมการ เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิมนุษยชน เพื่อพิจารณาเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการเสนอขอแต่งตั้งนางลดาวัลย์ บุญประสพ ข้าราชการบำนาญ และนายวันชัย จันทรสิทธิผล อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นอนุกรรมการ เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิมนุษยชน เพื่อพิจารณาเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักกฎหมายและคดี) เสนอ

4. เรื่อง สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสานเสวนาในภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก ต่อประเด็นการดำเนินงานในระดับชาติตามกรอบปฏิบัติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” ระหว่างวันที่ 11 - 12 เมษายน 2557 ณ สาธารณรัฐอินเดีย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสานเสวนาในภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก ต่อประเด็นการดำเนินงานในระดับชาติตามกรอบปฏิบัติการด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2557 ณ สาธารณรัฐอินเดีย และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติ (NAPs) ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน และดำเนินการตามความเห็นที่ประชุม ในการยกร่างตามกรอบ ดังนี้

(1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเคารพ การคุ้มครองป้องกัน กลไกในการหยุดยั้ง และการฟื้นฟูเยียวยา

(2) กลไกตรวจสอบอำนาจการบังคับใช้สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

5. เรื่อง สรุปประเมินผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการเคารพสิทธิและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปประเมินผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการเคารพสิทธิและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556 และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับความเห็นที่ประชุมเกี่ยวกับการขยายผลด้านการเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน และการติดตามผลการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มเป้าหมายไปดำเนินการต่อไป

6. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการเดินทางไปปฏิบัติงานของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2557 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้พิจารณากรณีนายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอความเห็นชอบในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2557 เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่นักโทษไทยที่เรือนจำในกัมพูชา ซึ่งมีจำนวนมากยังต้องการการรักษาพยาบาล นั้น ที่ประชุมไม่ขัดข้อง เนื่องจากเป็นเรื่องกระชั้นชิด และอาจเกิดความเสียหายในการประสานงานการเดินทางเป็นการล่วงหน้าได้ และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการเรื่องงบประมาณต่อไป สำหรับในคราวต่อไป การขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติเรื่องเดินทางไปต่างประเทศ ให้เป็นไปตามความเห็นที่ประชุม ข้อ 1 และข้อ 2 ดังนี้

(1) การเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรืออนุกรรมการ ให้ยึดถือแนวปฏิบัติ ฯ ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 และไม่ควรถูกเงินที่ได้รับจัดสรร

(2) การเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรืออนุกรรมการ ขอให้หนังสือเชิญจากหน่วยงานในต่างประเทศด้วย